

**BỘ CÂU HỎI**  
**CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ**  
**PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024”**

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ? (5 điểm)

**Câu 2.** Anh (chị) hãy cho biết “*Quyền lực trong công tác cán bộ*” là gì? Theo Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ là những hành vi gì? Việc xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ được quy định như thế nào? (5 điểm)

**Câu 3.** Anh (chị) cho biết thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào? Trường hợp bà Nguyễn Thị A - Kế toán của Trường THPT C, công tác được 05 năm và đang mang thai được 03 tháng tính đến ngày 20/10/2024, vậy bà Nguyễn Thị A có thuộc đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác không? (5 điểm)

**Câu 4.** Anh (chị) hãy phân tích các phương thức phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018? Theo Anh (chị) ngoài phương thức trên còn phương thức nào khác cũng giúp phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. (10 điểm)

**Câu 5.** Anh (chị) cho biết “*Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị*” là gì? Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định nội dung và hình thức công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào? Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì cơ quan, đơn vị của anh (chị) đang công tác phải thực hiện công khai những nội dung gì và thời gian như thế nào? (10 điểm)

**Câu 6.** Anh (chị) hãy cho biết thế nào là “xung đột lợi ích” và nêu các trường hợp xung đột lợi ích theo pháp luật về phòng, chống tham nhũng? Trường hợp ông Phan Văn B là Hiệu trưởng Trường THPT A; ông Phan Văn B đã phân công em ruột kiêm nhiệm làm Thủ quỹ của Trường THPT A; hãy cho biết hành vi này của ông Phan Văn B có vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng không? Vì sao? (10 điểm)

**Câu 7.** Anh (chị) hãy phân tích nghĩa vụ của người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập? Tại đơn vị anh (chị) đang công tác thì những người nào thuộc diện phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập? (10 điểm)

**Câu 8.** Anh (chị) cho biết mục đích cơ bản của việc kê khai tài sản, thu nhập là gì? Việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập tại đơn vị anh (chị) đang công tác được thực hiện như thế nào? Bản kê khai tài sản, thu nhập đã được gửi cho cơ quan có thẩm

quyền theo định kỳ, sau đó người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tự phát hiện kê khai thiếu tài sản, theo anh (chị) giải quyết trường hợp này như thế nào? (15 điểm)

**Câu 9.** Bà Nguyễn Thị N là công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh G. Trong quá trình làm việc, bà Nguyễn Thị N được một số người dân đến yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính có mong muốn tặng quà, mặc dù đã từ chối nhưng người dân vẫn để lại món quà đó tại nơi làm việc của bà Nguyễn Thị N. Anh (chị) hãy cho biết bà Nguyễn Thị N phải giải quyết trường hợp này như thế nào? (15 điểm)

**Câu 10.** Anh (chị) hãy phân tích trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. (15 điểm)

HẾT